
ทางแพทย์จีนฯ ได้ด�าเนินการจัดข้ึนเป็นปีที่ ๕ 
ติดต่อกัน เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจมีโอกาส
เข ้าถึงศาสตร์การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน  
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่ก�าลังได้รับ
ความนิยม ผู้ท�าการรักษาโดยนักศึกษาแพทย์จีน 
ชั้นปีที่ ๕ ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้ฝังเข็มให้
ภายใต้การควบคุมของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญที่มี 
ใบประกอบโรคศลิปะการแพทย์แผนจีน” อาจารย์ 
วรวีร์ กล่าว
  อาจารย์วรวีร์ กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมา
โครงการดังกล่าวยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
และมีผู้เข้าใช้บรกิารฝังเขม็ด้วยศาสตร์

  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการ 
“สุขภาพดีปีที่ ๗๖” ให้บริการฝังเข็มโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย โดยนักศึกษาแพทย์จีน ช้ันปีท่ี ๕ ภาย
ใต้การควบคุมของแพทย์จีนผู้เช่ียวชาญ เพ่ือส่ง
เสริมสุขภาพประชาชนให้แข็งแรงด้วยศาสตร์การ

“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐

ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ ประจำวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

จนัทรเกษม จดักฐนิสามคัคี ๓๐ ตุลาคมนี้

หมอแพทย์จนี ใจดฝัีงเขม็ฟรี      

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยส�านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 
๒๕๕๙ เพือ่สมทบทุนร่วมสร้างวหิาร ณ วัดเหนอืใต้ 
ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบรีุ จ.ชยันาท ชาวจันทรเกษม
พร้อมรวมใจร่วมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
อย่างต่อเนื่อง

อาจารย์กุลชไม สืบฟัก ผู้อ�านวยการส�านัก
ศิลปะและวฒันธรรม กล่าวว่า พธิถีวายผ้าพระกฐนิ
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 
โดยพุทธศาสนิกชนทุกยุคทุกสมัยถือเป็นงานบุญ
ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งแต่ละปีวัดต่าง ๆ จะรับกฐินได้เพียง
ครัง้เดยีว และมกี�าหนดเพยีง ๑ เดอืน หลงัจากออก
พรรษา ดงันัน้การทอดกฐนิจงึมอีานสิงส์อันยิง่ใหญ่
ของผู้ร่วมท�าบุญ 

“กิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความ
ส�าคัญและจัดขึ้นเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี เพื่อร่วม

แพทย์แผนจีน และร่วมฉลองครบรอบ ๗๖ ปี วัน
สถาปนามหาวิทยาลัย
  อาจารย์วรวีร์ สีมาชัยบวร อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาแพทย์แผนจีน กล่าวว่า เนื่องในโอกาส
ครบรอบพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ที่จะ
ถึงนี้ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกจึงจัดโครงการ
รักษาผู้ป่วยโดยการฝังเข็มเฉลิมพระเกียรติข้ึน 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ และถือโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบ
รอบ ๗๖ ปี โดยให้บุคลากรทั้งภายในและบุคคล
ภายนอก เข้ารับการฝังเข็มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  “ส�าหรับโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง 

สบทบทุนร่วมสร้างวิหาร

แบ่งปันน�้าใจคืนสู่สังคม

“อ๊อด” ...เด็กหนุ่มหัวใจรักไทย
สบืสานความเป็นไทยผ่านเวทกีารประกวดระดบัชาติ

กันท�านบุ�ารงุ และส่งเสรมิสบืสานศลิปวฒันธรรม
ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งท�าให้เกิดสามัคคี 
ธรรม คือ ความร่วมมือกันท�าคุณงามความดี
และการุวายกฐินนั้นมีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณ์
วัดอารามด้วย ก็เป็นการร่วมสามัคคี เพื่อรักษา
ศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้ยั่งยืนสืบไป

ท้ังน้ี ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ให้ความ
ส�าคัญและสนับสนุนในเรื่องของขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีศลิปวัฒนธรรมของไทยทีสื่บทอดกันมา
แต่โบราณ เปรียบเหมือนประเพณีที่ชาวจันทร
เกษมจะได้มาร่วมบุญในกิจกรรมครั้งนี้ทุก ๆ ปี  
ส่ิงส�าคัญท่ีได้กลับมา คือ “ความสามัคคี” ของ
คนในองค์กร” อาจารย์กุลชไม กล่าว

ผูอ้�านวยการฯ กล่าวต่อว่า ส�าหรบัวดัทีเ่ราได้
เลือกไปช่วยเหลอืและบ�ารงุศาสนานัน้ ต้องเป็นวดั
ทีต้่องการความช่วยเหลอืจรงิ ๆ และวดัเหนอืใต้  

จังหวัดชัยนาท ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ในที่
มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นสถานท่ีศูนย์
การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท ได้มีส่วนร่วมใน
การท�ากิจกรรมร่วมกันกับชุมชนตลอดมา

“ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปที่ผู ้สนใจ ร่วมเดินทางไปท�าบุญถวายผ้า
กฐินสามัคคี ณ วัดเหนือใต้ ต.แพรกศรีราชา 
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีการถวาย
ภัตตาหารเพล และเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. 
เป็นการถวายองค์กฐิน ส�าหรับผู้ที่ร่วมท�าบุญใน
ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบุญ
แก่ทุกท่านด้วยค่ะ” ผู้อ�านวยการฯ กล่าว

ผู้อ�านวยการฯ กล่าวต่ออีกว่า ท่านที่สนใจ
สามารถร่วมท�าบุญ ที่จุดรับบริจาคไว้ตามคณะ 
ส�านักต่าง ๆ และอีกหน่ึงช่องทางผ่านบัญชีออม
ทรัพย์ ธ.ทหารไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม เลขที่บัญชี ๑๖๒-๒-๐๒๘๑๑-๔ หรือ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ส�านักศิลปะและ
วฒันธรรม โทร. ๐ ๒๙๔๒-๖๘๐๐ ต่อ ๓๑๒๙, ๓๑๓๓
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ปัจจบุนัโลกก้าวไปพร้อมเทคโนโลยมีากขึน้ 
เพราะอุปกรณ์เทคโนโลยีล้วนมีความส�าคัญ
และเรามักจะใช้ในชีวิตประจ�าวันโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ
สื่อสาร เชื่อมต่อระบบหลายๆอย่าง ทุกคน
ล้วนจะต้องพึ่งเจ้าคอมพิวเตอร์ในการท�างาน
เป็นส่วนใหญ่ 

ในสปัดาห์นี ้“ปาล์ม” หรอื นายพฒุวิงศ์  มนั
ดินแดง พนักงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี ถือเป็นอีก
หนึง่สมาชกิใหม่ของครอบครวัจนัทรเกษมด้วย  

ซึ่งจะมาแนะน�าหนังสือที่มีช่ือว่า “สามช่อง
ต้องรู้ Microsoft offififfiifice” ให้ได้รู้จักกัน

“เป็นคนชอบเรือ่งคอมพวิเตอร์อยูแ่ล้ว จบ
การศึกษาระดับปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และมีผลงานการแข่งขันระหว่างการศึกษา
ท้ังระดับปวช.และปวส. เป็นการแข่งขัน ใช้
โปรแกรม Microsoft excel  Microsoft word 
และ โปรแกรม Adobe flfiflffllash Cs5 

ผลการแข่งขันระดับเหรียญทอง และ
หนงัสอืทีช่อบกม็คีวามรูก้บัเรือ่งทีต่นเองสนใจ 
แล้วยังสามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�า
วันและการท�างานได้ อีกทั้งสามารถตอบได้
ทุกข้อสงสัยส�าหรับเร่ืองโปรแกรม Microsoft 
offfiice” ปาล์มเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ท�าไมตนถึง
ชอบหนังสือเล่มนี้

“ด้วยเนื้อหาในหนังสือมีการน�าเสนอ
ไม่เหมอืนใคร มคีวามกระชบัในภาษา เข้าใจง่าย  
ภายในเล่มมีรูปภาพเพียงแค่ ๓ รูป ในการ
อธิบายแต่ละเรื่อง ผู ้อ ่านก็สามารถเข้าถึง
กระบวนการท�างานต่าง ๆ  ของโปรแกรม Microsoft 
word Microsoft power point และโปรแกรม
อื่นในตระกูล Microsoft offfiice ได้ดีย่ิงข้ึน 
ท�าให้ตนเองสามารถใช้โปรแกรมน้ีได้ช�านาญ
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้” ปาล์มเล่าถงึเนือ้หา
ของหนังสือเล่มนี้

“นอกจากหนังสือเล่มนี้ ก็มีอีกหลายแนว
ท่ีชอบอ่านนอกจากหนังสือสอนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์อยู ่เหมือนกัน จะอ่านหนังสือ
ประเภทสารคดีและหนังสือท่องเที่ยว เพราะ
ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว และชอบออก
ไปเปิดหเูปิดตา เรยีนรูส้ถานทีใ่หม่ ๆ  อยู่เสมอ”

“ส�าหรับตัวเอง มองว่าการอ่านหนังสือมี
ประโยชน์อย่างมาก ท�าให้เรามีสมาธิมากขึ้น  
ได้เรียนรู ้กับภาษา ได้ความรู ้นอกจากใน
ห้องเรียนเพิ่มเติมด้วย และจากสถิติทุกวันนี้
เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลงและใช้ภาษาแบบ
ผิด ๆ มากขึ้น อยากแนะน�าให้ทุก ๆ คนสนใจ
อ่านหนังสือมากข้ึน ไม่ว่าจะหนังสือแนวไหน
ก็ได้ ขอให้ทุกคนรักการอ่านมากขึ้นก็เพียง
พอแล้วครับ” ปาล์มได้แนะน�าประโยชน์ของ
การอ่านหนังสือ

ด้วยเนื้อหาในหนังสือมีการน�าเสนอ
ไม่เหมือนใคร มีความกระชับในภาษา 
เข้าใจง่าย ภายในเล่มมีรูปภาพเพียงแค่ 
๓ รูป ในการอธิบายแต่ละเรื่อง ผู้อ่านก็
สามารถเข้าถงึกระบวนการท�างานต่าง ๆ  
ของโปรแกรม 

  

 ถ้าพูดถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ มีลมมรสุมท�าให้ประเทศบ้านเราในหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร ก็มีฝนตกหนักเช่นกันท�าให้ 
หลายพื้นที่มีน�้าท่วม และปัญหาผลกระทบท่ีตามมาคือ รถติด การจราจรเป็นอัมพาตไปเลยทีเดียว เราจึงอย่างทราบความคิดเห็นเรื่อง 
การจราจรและการเดินทางของนักศึกษาจันทรเกษมว่ามีความคิดเห็นอย่างไร จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

“ฝนตกรถติด” ...ปัญหาเดิม ๆ  ท่ีต้องท�าใจ!

นายธีรชัย จ�าปีแก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ แขนงวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ
 รถติดแต่ละครั้ง รู ้สึกหงุดหงิด แต่ท�าอะไรไม่ได้ เพราะการเดินทางเราไม่
สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางบางเส้นทางที่รถติดได้ ยิ่งถ้าตอนฝนตก ไม่ต้องพูดถึง
ติดนานเป็นช่ัวโมงแบบรถติดไม่ขยับ แต่ถ้าเล่ียงได้ก็จะเปลี่ยนการเดินทางผ่าน 
รถไฟฟ้าMRTและBTS จะสะดวกต่อการเดินทางและรวดเร็วประหยัดเวลา แต่ก็ต้อง
ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

นางสาววรัญญา  ศรีดาวฤกษ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
 ส่วนตัวเราพักอาศัยอยู่หอหลังมหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงการจราจรและเป็นคนไม่ค่อยชอบ
เดินทางไปไหน ยิง่เวลาฝนตกด้วยกจ็ะย่ิงไม่ค่อยออกไปข้างนอก เพราะรูด้ว่ีารถข้างนอกคงรถตดิการจราจรตดิขดั
มาก ขนาดด้านหลังมหาวิทยาลัยเอง การจราจรยังวุ่นวาย รถที่ขับสัญจรไปมาก็ขับไม่ระวังคนที่เดินอยู่ข้างทาง  
โดยเฉพาะเวลาฝนตกด้วยก็จะยิ่งอันตรายกว่าเดิม
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ผศ.ดร. สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ 
ผูอ้�านวยการส�านกัประกนัคณุภาพการศกึษา

๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ผลการประเมินจะได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิต
บัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ ของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และจะด�าเนิน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ก�าหนดไว้

๓

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน รอบใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เร่ิมใช้เมือ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ให้มีการด�าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้
กับผู้ใช้บัณฑิต และส่งเสริมสนับสนุน ก�ากับติดตามการด�าเนินงานของคณะและ
สถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันก�าหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จนัทรเกษมโดยส�านกัประกนัคณุภาพการศึกษา ได้วางระบบและกลไกในการด�าเนนิ
งาน มกีารควบคมุคุณภาพในทกุกระบวนการของการผลติบณัฑิตในแต่ละปีการศกึษา 

โดยในระดับหลักสูตรมีการบริหารงานและควบคุมคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ประจ�าหลักสูตรและมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพการผลิตบัณฑิตโดยคณะ
กรรมการประจ�าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด�าเนินการประเมินระดับหลักสูตรและคณะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ และจะด�าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ�าปีการศึกษา 
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

จารุวรรณ

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

“อ๊อด”...เด็กหนุ่มหัวใจรักไทย
สบืสานความเป็นไทยผ่านเวทปีระกวดระดับชาติ

หากพูดเรื่องถึงการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล�้าค่าของไทย 
นัน้มีด้วยกันหลากหลายรปูแบบ และยิง่การเป็น
ส่งเสรมิและสบืสานวฒันธรรมไทยจากเยาวชน
ไทยในยคุนีด้้วยแล้ว บอกเลยว่าคงหาได้ไม่ง่าย 

แต่หนุ่มหล่อหน้าตี๋คนน้ีกลับเลือกท่ีจะมี

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ “หากพูดเรื่อง
วฒันธรรมไทยกับการใช้ภาษาละกย็ิง่กบัวัยรุน่
ด้วยแล้ว ผมว่าปัญหานี้คงแก้ยากหน่อยครับ 
เพราะขนาดตัวผมเองกม็ีผิด ๆ  เพี้ยน ๆ ไปบ้าง 
ตามกระแสและค่านิยมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ส�าหรบัตัวผมแล้วกจ็ะท�าหน้าทีต่วัเองให้ดีทีส่ดุ 

ตวัผมคดิวา่ส�าหรบัวยัรุ่นคนอืน่ ๆ  เขาอาจ
จะยงัมองไม่เหน็ถงึผลกระทบทีแ่ท้จรงิมากกว่า 
เลยยังคงท�าให้ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องรวมถึง
วัฒนธรรม ทั้งที่เราควรจะฟื้นฟูและส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยเราในทุกรูปแบบอยู่ตลอดเวลา 
เพราะต่อให้วยัรุน่ไม่สนใจในวนันี ้แต่ในวนัข้าง
หน้าถ้าได้รับรู้ได้เรียนรู้อยู่บ่อย ๆ เขาก็คงจะ
เข้าใจเอง ดีกว่าปล่อยผ่านไปโดยไม่ท�าอะไร
เลย” อ๊อด หนุ่มหล่อหน้าตี๋เล่าถึงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่วัยรุ ่นยังคงให้ความส�าคัญ
กันน้อยอยู่ พร้อมเล่าถึงการเป็นตัวแทนการ
ประกวดในเวทีระดับชาติและวินาทีที่ตนเอง
ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อว่า

“การประกวดสนุทรพจน์ทีผ่่านมา ผมค่อน

หวัใจรกัความเป็นไทยอย่างแท้จริง ผ่านเวทกีาร
ประกวดสทุรพจน์อดุมศกึษาเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ครัง้ที ่๑๗ ชงิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั รอบคดัเลือกกรุงเทพมหานคร 
หัวข้อ “ด�ารงตนในศีลธรรมอันดีงาม ย่อม
น�าความสุขสู่สังคม” โดยสมาคมนิสิตเก่า
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในพระบรมราชปุถมัภ์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ 
ห้องประชุมชัน้ ๕ อาคารนวตักรรม เมือ่วนัที ่๓ 
กันยายนทีผ่่านมา

หนุ่มหล่อหน้าตี๋ “อ๊อด” นายเฉลิมเกียรติ 
ยะประโคน นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชา

เรารู้ดีอยู่ว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่ใครต่อใคร
ก็ไม่สามารถเลียนแบบใหม่เหมือนได้ ภาษาไทยเป็นภาษาที่สวยงามหากเรา
ลองมองให้ลึกและใช้ให้ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ ความเหมาะสม ผมเช่ือว่าจะ
เป็นคนทีด่ดีูและมเีสน่ห์มากขึน้ และคงไว้ซึง่วฒันธรรมล�า้ค่าของชาตไิว้ครบั
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ข้างกดดันครับ เพราะเพิ่งจะเป็นปีแรกที่เรา
มีโอกาสได้เข้าแข่งขันในโครงการนี้ ส่วนมาก
คนท่ีเข้ารอบล้วนแต่เป็นคนที่เคยผ่านการ
ประกวด หรือมีรุ่นพี่ของเขาเคยเข้าประกวด 
ส่วนเราเป็นเด็กใหม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ รู้
แค่ว่าจะต้องท�าให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ
ของเราให้มากที่สุดครับ

แต่ตอนก้าวขึ้นเวที ผมกลับไม่ค่อยกดดัน
ครับ แต่เป็นความตื่นเต้นที่เข้ามาแทรก โดย
เฉพาะการเข้าสู ่รอบที่สองรอบฉับพลันที่
จะให้เวลาในการแต่งบท ๓ นาที แล้วต้อง
ขึ้นไปพูดเลย ในเวลานั้นบอกได้ค�าเดียว
ครับว่าสมองเหมือนหยุดท�างาน ไปชั่วขณะ 
แต่ผมก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ในท่ีสุด”   
  “ส�าหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะ
จดัขึน้ในวนัที ่๑๒ พฤศจกิายนนี ้ทีจ่ฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผมจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับ 
ช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงการสอบ ก็จะมีอาจารย์
จากกลุ่มสาระภาษาไทยคอยให้ค�าแนะน�า ค�า
ปรึกษา ค่อนข้างอบอุ่น ไม่ตึงเครียดจนเกินไป 
ก็เลยไม่กดดันมาก 

ท่านได้ให้ผมลองไปแต่งบทตามแนวคดิมา
ก่อน แล้วหลังจากนั้นค่อยมาช่วยกันขัดเกลา
ให้บทนั้นดูสมบูรณ์ที่ สุด พร้อมกับพัฒนา
บุคลิกภาพการอยู ่บนเวที การใช้ภาษากาย 
สายตา และองค์ประกอบอืน่ ๆ  ทีค่วรจะมคีรบั 

ส่วนที่จะเพิ่มเติมและน่าจะหนักใจอยู่บ้าง 
คือการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึง

พระราชกรณยีกจิของในหลวงทีต้่องศกึษาเอา
ไว้เยอะๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับรอบ
ฉับพลันครั้งต่อไป ถือเป็นการแก้มือในรอบชิง
ชนะเลิศด้วยครับ” อ๊อด หนุ่มหล่อหน้าตี๋เล่า

“โอกาสครั้งนี้ ผมนับว่าเป็นความโชค
ดีส�าหรับเด็กคณะวิทย์คนนึงที่ส่วนมากมุ่ง
เน้นแต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กลับมาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาทักษะดี ๆ แล้วผมเชื่อ
ว่ามนัต้องเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน ขอบคณุ
อาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับ ที่ยอมสละเวลา
มาฝึกซ้อมให้ผม ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่เป็น
ก�าลังใจให้ ขอบคุณที่ให้โอกาสผมเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัย จนเข้ารอบชิงชนะเลิศ” 

สิ่งที่ผมคิดในเวลานี้ คือจะพยายามท�าให้
ดีท่ีสุดเพ่ือสถาบันของตัวเอง และผมคิดว่า
ผลพลอยได้ก็จะตามมาเอง ส่วนจะได้รางวัล
ชนะเลิศหรือไม่น้ันก็คงอยู่ที่ความเหมาะสม

และความสามารถ อีกทั้งความพร้อมของ
แต่ละบุคคลแหละครับ ผมเชื่อว่าถ้าผมเต็มที่
แล้ว โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จในเวทีนี้
ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ผมสัญญาว่าจะท�าให้เต็ม
ที่และดีที่สุดครับผมอยากให้ทุกคนร่วมเป็น
ก�าลังใจและติดตามการประกวดนี้กันต่อไป
ครับ” อ๊อด หนุ่มหล่อหน้าตี๋เล่าถึงความคาด
หวงัและการท�าหน้าทีข่องตนเองให้ดทีีส่ดุ และ
ทิ้งท้ายด้วยว่า

“สุดท้ายนี้ สิ่งที่อยากจะฝากถึงเพ่ือน ๆ 
นะครบั เรารูด้อียูว่่าภาษาไทยเป็นภาษาทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ที่ใครต่อใครก็ไม่สามารถ
เลียนแบบใหม่เหมือนได้ ภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สวยงามหากเราลองมองให้ลึกและใช้ให้ถูก
ต้อง ถกูกาลเทศะ ความเหมาะสม ผมเชือ่ว่าจะ
เป็นคนที่ดูดีและมีเสน่ห์มากขึ้น และคงไว้ซึ่ง
วฒันธรรมล�า้ค่าของชาตไิว้ครบั

ผดิกบัคนทัว่ไปทีร่บัเอาค่านมิยม วฒันธรรม
ตะวนัตก และกระแสอืน่ ๆ  เข้ามาในชวีติ จนมนัดู
ซ�า้ ๆ  ไม่มคีวามเป็นตวัเอง มนัไม่ได้ดเูท่ห์สกัเท่าไร 
อย่างไรก็ตามวฒันธรรมไทยทีมี่ความลงตัวจาก
บรรพบรุษุเราสบืทอดมาอย่างยาวนาน ถ้าไม่มี
วัฒนธรรมไทยก็คงไม่เหลือความเป็นชาติไทย 
อนัเป็นเอกลกัษณ์อย่างแน่นอน อยากให้เพ่ือน ๆ 
ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของภาษาและวัฒนธรรมไทยกันด้วยครับ” 
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ต่อจากหน้า ๑

หมอแพทย์จีน โครงการ “สุขภาพดีปีที่ ๗๖” ให้บริการฝังเข็มฟรี!

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รบัรางวลั 
Thailand IPv6 Ready Award จากกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในฐานะ
ท่ีเป็นหน่วยงานทีม่คีวามพร้อมในการให้บริการ
รองรบั IPv6 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอด
เยี่ยมแกร ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า เครือข่าย
อนิเทอร์เนต็เป็นเครอืข่ายข้อมลูข่าวสารทีม่ผีูใ้ช้
งานเป็นจ�านวนมากซึง่ปัจจบุนัความต้องการเข้า
สูอ่นิเทอร์เนต็ เพือ่รบัรู ้ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสาร 
โดยอุปกรณ์ ที่มีความจ�าเป็นในการเช่ือมโยง
เข้าสูเ่ครือข่ายอนิเทอร์เนต็จ�าเป็นต้องมตี�าแหน่ง
ที่อยู่ระบุในเครือข่ายอย่างชัดเจน ซ่ึงจะเรียก
ต�าแหน่งทีอ่ยูว่่า IP Address ซึง่ปัจจบัุนเป็นการ
ใช้งาน IP Address ในรุน่ที ่๔ (IPv4) 

“IPv6 คอืค�าย่อของ “Internet Protocol 
Version 6” IPv6 คือการสื่อสารระหว่าง
คอมพวิเตอร์รุ่นล่าสดุของอินเตอร์เนต็ ออกแบบ
มาเพื่อแทนที่การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตปัจจุบัน ซึ่งเป็น IP เวอร์ชั่น ๔ 
เพือ่ให้สามารถสือ่สารกบัผ่านทางอนิเตอร์เนต็
ได้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ จะต้องมี
ที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับ ที่อยู่ท่ีเป็นตัวเลขเหล่า
นี้รู้จักกันในนามของที่อยู่การสื่อสารระหว่าง
คอมพวิเตอร์อนิเตอร์เนต็ ในขณะทีอิ่นเตอร์เนต็

ก้าวสู ่IPv6 รองรบัผูใ้ช้งานมากขึน้
มจษ. กับระบบอินเตอร์เน็ตยุคใหม่

และจ�านวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ความ
ต้องการส�าหรบัทีอ่ยู ่IP กเ็พิม่ขึน้ด้วยเช่นกนั” 
ผศ.เกียรตพิงษ์ กล่าว

ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าวต่อว่า เน่ืองจาก
หมายเลข IP Address รุ่นที่ ๔ (IPv4) เป็น
หมายเลขทีร่ะบทุีอ่ยูใ่นเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ที่
ใช้อยู่ปัจจบัุนเริม่ไม่มเีพยีงพอต่อความต้องการ
ทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่หาสิง่ท่ีจะสนองต่อความต้องการ
ของมหาวทิยาลยั IPv6 จะเป็นหนึง่ทางเลอืกท่ี
จะตอบสนองต่ออัตราการขยายตัวของการใช้
งานเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เพือ่การพฒันาเครอื
ข่าย และการบริการอย่างยั่งยืนในอนาคต”  
ผศ.เกียรตพิงษ์ กล่าว

“เป็นความพยายามผลกัดนัของหน่วยงาน
ทีด่แูลเรือ่งของระบบเครอืข่ายของประเทศไทย 
ให้ท้ังภาครฐัและภาคเอกชนในประเทศไทยทีมี่
ระบบเครอืข่ายเป็นของตวัเอง พยายามเปลีย่น
ถ่ายหรอืเตรยีมพร้อมใช้งานระบบ IPv6 เพราะ 
IPv6 มีข้อดีหลาย ๆ อย่างมากกว่า IPv4 ใน
เร่ืองของการติดตามการก�ากับดูแลระบบ ซึ่ง

การแพทย์แผนจีนเป็นจ�านวนมาก ซึง่สามารถ
ท�าการรักษาได้ตั้งแต่อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
ไปจนถึงอาการเจ็บปวดท่ีต้องรักษาด้วยการ
บ�าบัด ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับการ
บริการได้ดี
  “ส�าหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ หรือ
กลุม่โรคทีม่กีารรักษาแต่ยงัไม่ดขีึน้ อยากจะขอ
เชญิชวนเข้ามารบัค�าปรกึษา และค�าแนะน�าใน
เบ้ืองต้น จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา
ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน หรือกรณีท่ีเกินขีด
จ�ากดัของการรกัษาจากแพทย์แผนจนี แต่ทาง
วิทยาลัยแพทย์ทางเลือกจะให้ค�าแนะน�าว่า
ควรจะรกัษาในทางไหน หรอืปฏบิตัต่ิอสขุภาพ
ได้อย่างไร” อาจารย์วรวีร์ กล่าว    
  อาจารย์วรวีร์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการ 
ฝังเข็มฟรี เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารนวัตกรรม 
(อาคาร ๓๓) ชั้น ๙ โดยจะรับวันละ ๔๐ คน 
ระหว่างวนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ ไปจนถงึ ๒๔ 
มนีาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ๐๒-๙๔๒-๕๘๐๐ 
ต่อ ๕๑๕๕ – ๕๑๕๖

เปิดให้บริการต้ังแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๐ 
จ�านวน ๔๐ คน/ต่อวัน ณ ชั้น ๙ อาคารนวัตกรรม 

ระบบ IPv6 จะติดตามได้สะดวกและง่ายกว่า 
IPv4” ผศ.เกยีรตพิงษ์ กล่าว

ผศ . เกี ยร ติพงษ ์  กล ่ าว เ พ่ิม เ ติมว ่ า 
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลคร้ังนี้ เป็นครั้งที่ ๒ 
ซึง่รางวลัแรกได้รบัในฐานะสถาบนัอดุมศกึษา
ทัว่ประเทศ แต่ในปีน้ีเป็นรางวลัระดบัประเทศ 
มหาวิทยาลัยสามารถผ่านบททดสอบการใช้
งาน IPv6 ได้ส�าเร็จด้วย ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดง
ถงึความพร้อมในการให้บรกิารระบบเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานครบทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ 
ระบบ DNS Mail และ Web รวมถึงความ
พร้อมของอปุกรณ์เครอืข่าย บคุลากรทีม่คีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ
ให้แก่ชาวจันทรเกษม 

“การรบัรางวลัครัง้นีเ้ป็นเหมอืนเครือ่งเตือนจ�า 
และเป็นสิ่งที่จะต้องรักษามาตรฐานให้คงอยู่
และรกัษาระดบัให้ดยีิง่ข้ึนจากเดิม เพือ่เป็นการ
บรกิารให้กับบคุลากร และนกัศกึษา รวมถงึการ
รองรับระบบใหม่ ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของ
ประเทศอกีด้วย” ผศ.เกยีรตพิงษ์ กล่าว
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สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับ 
การวิจัย และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา” 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “ธรรมะรับอรุณ”  
ประจ�าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

ณ ลานธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายนที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ ประจำาวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙


